

HỘI CỤ GIÁO CHỨC TỈNH 10 năm xây dựng và phát triển

Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh thành lập năm 2007. Năm 2009 đã có tổ chức hội ở cả 8 huyện, thành phố và 286 xã, phường, thị trấn. Đến nay tiếp tục mở rộng 17 tổ chức hội trong các trường THPT, GDCN và cơ quan quản lý giáo dục, thu hút 15.867 hội viên, trong đó khối huyện, thành phố 14.937 hội viên, chiếm 97% cán bộ, giáo viên nghỉ hưu.

Hội được tổ chức hệ thống, chặt chẽ, đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, sinh hoạt đều đặn theo định kỳ. Các chương trình hành động được ban bạc kỹ lưỡng, dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính. Kế hoạch hoạt động của các ban chuyên môn được xây dựng cụ thể suốt nhiệm kỳ. Trong điều kiện kinh phí có hạn, Hội biết chọn lọc hoạt động trọng tâm phù hợp để đồng bào CGC tham gia.

Hội coi trọng việc bồi dưỡng cán bộ nòng cốt. Thường trực Tỉnh hội kết hợp với Ban công tác người cao tuổi của tỉnh mở lớp bồi dưỡng chủ tịch hội cấp xã với hai chủ đề là nghiệp vụ công tác hội và việc chăm sóc người cao tuổi. Đến năm 2015 tiếp tục bồi dưỡng hai đợt mở rộng đến phó chủ tịch Hội CGC xã, phường về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và công tác tư vấn, phân biệt xã hội.

Với phương châm hành động “đạo lý - nghĩa tình - tôn vinh nghề dạy học”, mục tiêu của Hội là tiếp tục tôn vinh nhà giáo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Khi còn khỏe mạnh thì tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, gặp gỡ giao lưu, tham quan du lịch, tham gia công tác xã hội, các hoạt động công đồng, chăm lo dạy dỗ con cháu. Khi già cả ốm đau thì đến với nhau, thăm nom, động viên, chia sẻ. Khi gặp



Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đình Chú, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh chúc mừng ban chủ nhiệm câu lạc bộ thơ nhà giáo Thái Bình ra mắt ngày 30/11/2016.

khó khăn, hoạn nạn thì chung tay giúp đỡ nhau. Khi qua đời trọn vẹn nghĩa tình, tập hợp nhau lại tổ chức tang lễ, tiễn đưa hội viên quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Hàng năm, Tỉnh hội đã trích quỹ tình nghĩa hỗ trợ từ 11 - 15 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà từ 300.000 - 500.000 đồng. Cùng với Tỉnh hội, các huyện hội và xã, phường, thị trấn đều có quà đến với đồng nghiệp đặc biệt khó khăn vào dịp Tết đến xuân về.

Câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, văn nghệ (phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) được nhà giáo Bùi Thị Tuyết dành riêng tầng trệt cho sinh hoạt câu lạc bộ. Câu lạc bộ đã thu hút nhiều hội viên tham gia, có nhiều tiết mục phục vụ ngày gặp mặt đầu xuân, có tiết mục đạt giải cao trong các kỳ hội diễn thành phố và tỉnh.

Qua 10 năm hoạt động, Tỉnh hội đã xuất bản 4 tập thơ “Mục đồ” và 2 tập “Thơ đường nhà giáo”. Thơ nhà giáo được giới

nghệ thuật trân trọng, đánh giá xứng tầm với đời ngũ nhà giáo - trí thức... Trong lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du, nhiều nhà giáo đã có tác phẩm nghiên cứu có giá trị được đăng trong tập tiểu luận “Thái Bình với Nguyễn Du và Truyện Kiều” như: Anh Tuyết, Lương Hữu, Nguyễn Khánh, Đỗ Lâm Hà, Trịnh Hồng Phát, Bùi Thế Phiệt, Phạm Tâm, Xuân Quyên...

Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, chào mừng Đại

hội CGC lần thứ ba, Ban văn nghệ thể thao đã tổ chức thành công giải bóng bàn CGC toàn tỉnh lần thứ nhất, 25 vận động viên đều ở độ cao niên, người cao tuổi nhất là cụ Nguyễn Hữu Giới đã ngoài bát tuần vẫn nhanh nhẹn, nhiệt tình thi đấu, đạt giải ba cá nhân... Giải bóng bàn CGC còn nhiều hứa hẹn ở các năm tiếp theo.

Trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội CGC xã Thái Hưng (Thái Thụy) có nhiều hình thức hoạt động như xem phim, kể chuyện về Bác; về ý nghĩa của di tích lịch sử; giới thiệu giá trị nhân văn bài nói và viết của Bác; giới thiệu thơ Bác Hồ và giao lưu thơ ca ngợi Bác...

Thực hiện chủ trương của Hội CGC Việt Nam về việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn bản của Đảng và Nhà nước, Hội CGC tỉnh đã huy động các lực lượng giáo chức tổ chức hội thảo và có bản góp ý để xuất nhiều ý kiến cho dự thảo Hiến pháp năm 2013. Năm 2015 tổ chức hội thảo khoa học, xuất bản tập kỷ yếu “Tham luận của nhà giáo Thái Bình góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng, tổ chức thực hiện nghị quyết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Tiếng nói từ thực tiễn cơ sở của các nhà giáo tâm huyết, giàu trải nghiệm, nhận được sự đồng tình ủng hộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo...

Một dấu ấn quan trọng là các cấp quản lý hội đã quan tâm nhiều hơn, cụ thể hơn, vị thế của hội được khẳng định, Hội CGC tỉnh được nhận cờ thi đua xuất sắc của Hội CGC Việt Nam. Nhiều tổ chức hội và cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nhà giáo ưu tú NGUYỄN ĐÌNH CHÚ (Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh)

Góp sức xây dựng quê hương

Năm 2009, khi Thanh Tân (Kiến Xương) bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu giáo chức (CGC) đã chọn những công việc phù hợp với khả năng để tích cực đóng góp. Việc đầu tiên và thường xuyên là làm tốt công tác tuyên truyền, gần 100 bài viết của các nhà giáo Đỗ Đăng Khoa, Trần Bá Chúng... đã được phát đều đặn trên Đài Truyền thanh xã về đường lối, chính sách xây dựng nông thôn mới, biểu dương, động viên bà con góp công sức, tiền của sự nghiệp chung. Điển hình như việc giải phóng mặt bằng xây dựng đường giao thông và công trình phúc lợi, nhân dân toàn xã đã góp trên 5.000m² đất, do gần 3.000m² đầu xây, 88 công, 126 công trình phụ, 16 bếp, chuyển 4 mộ thổ, 2 miếu thờ của xóm. Trong công việc khó khăn ấy một số hội viên đã đi đầu để lôi cuốn bà con cùng làm theo. Có giáo viên Vũ Thị Hùng từ nguyên



Các cựu giáo chức trò chuyện với các em học sinh.

Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

hiện 50m² đất; thầy giáo Phạm Đức Thành, nguyên Chủ tịch Hội hiện 50m² đất để mở rộng đường... Phong trào xây dựng nông thôn mới rất cần vai trò của trung tâm học tập cộng đồng. Ở địa chỉ này các CGC đã phát huy được thế mạnh của mình. Đã có 16 CGC trong số 26 giảng viên của trung tâm thường xuyên hoạt động, xây dựng bài giảng mẫu chất lượng cao trình bày tại hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương tổ chức. Hơn 300 nông dân đã được đào tạo nghề phổ thông ở trung tâm trước khi trở thành công nhân may Việt Thái (cụm công nghiệp Thanh Tân). Tại hội thảo về vai trò của trung tâm học tập cộng đồng trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, tham luận của nhà giáo Phạm Quang Phụng, Phó Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng được Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh đánh giá cao. Người giữ vị trí chủ chốt về hoạt động của nhà văn hóa và thư viện cũng là nhà giáo nghỉ hưu. Nhân kỷ

niệm 54 năm thành lập xã, nhà văn hóa được khánh thành. Thư viện chính thức mở cửa đón nhận sách, báo, tạp chí... của cán bộ, đảng viên, nhân dân và con em xa quê gửi tặng. Đến nay thư viện có 9 đầu báo, tạp chí và trên 2.000 đầu sách phục vụ bạn đọc. Khuyến học, khuyến tài cũng là một hoạt động hiệu quả của Hội. 100 hội viên tham gia khuyến học. Hàng năm, các gia đình khuyến học, dòng họ khuyến học đều tổ chức tuyên dương, trao thưởng cho học sinh giỏi. Ở đây, Hội CGC, Học Khuyến học và các nhà trường từ mầm non, tiểu học đến THCS đã kết hợp chặt chẽ thành khối thống nhất vững chắc như kiềng ba chân trong chấn hưng giáo dục, tạo điều kiện cho con em học tốt khi ở quê nhà và thành đạt trên đường tiến thân khi vào đời. Theo thống kê chưa đầy đủ, có 39 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ là con em quê hương Thanh Tân sinh sống, lập nghiệp ở trong và ngoài nước.

ĐÀO VINH (Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh)

HỘI CỤ GIÁO CHỨC TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN Nghĩa tình và trách nhiệm

Hội Cựu giáo chức (CGC) Trường THPT Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình) là đơn vị cơ sở hội cấp THPT được thành lập đầu tiên của Hội CGC tỉnh. Đến nay, Hội đã qua hai nhiệm kỳ đại hội và được tặng 5 bằng khen của Trung ương Hội cùng nhiều giấy khen của Tỉnh hội, Thành hội cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ sở hội vững mạnh.

Hoạt động nghĩa tình của thầy và trò

Các hội viên được sinh hoạt theo tổ chuyên môn, tổ công tác khi còn đương chức chứ không theo tổ địa bàn cư trú trong, ngoài thành phố như hiện nay. Sự gắn kết tình cảm từ khi còn công tác tới nay về hưu vẫn chặt chẽ, mặn nồng mỗi khi cùng sinh hoạt các hoạt động. Đến nay, Hội đã tổ chức gần 50

kỳ thăm viếng hội viên ốm đau và thân nhân hội viên qua đời, tiễn biệt hai hội viên về nơi vĩnh hằng rất chu đáo, thăm đùm bọc nghĩa tình. Ngoài ra, Hội còn tổ chức viếng các CGC vì ở xa quê không tham gia Hội.

Việc tổ chức mừng thọ, chúc thọ hàng năm rất chu đáo trang trọng vào kỳ họp mặt đầu xuân. Ngoài quà tặng của nhà trường, Hội còn có giấy mừng thọ kèm theo quà. Các hội viên từ tuổi 80 trở lên xuân nào cũng được quà chúc thọ. Riêng đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn, sống độc thân, luôn đau yếu ngoài việc tặng quà vào dịp lễ, tết Hội đều tới thăm khi trời gió trở trời. Hàng năm, mỗi dịp xuân về, Hội tổ chức cho hội viên đi du lịch thăm danh lam thắng cảnh. Việc trao tặng kỷ niệm chương của Trung ương Hội được tổ chức rất trọng thể. Đến nay, Hội đã trao 42 kỷ niệm chương cho hội viên qua hai

đợt xét duyệt chặt chẽ, đúng quy định...

Bên cạnh đó, Hội còn làm tốt mối quan hệ gắn bó giữa CGC và các cựu học sinh. Cả hai kỳ đại hội nhiều đại biểu là cựu học sinh đến tặng hoa chào mừng. Từ sau đại hội lần thứ nhất, theo đề nghị của đồng đội cựu học sinh, Hội lập quỹ “Nhớ về nguồn”. Kinh phí đóng góp tự nguyện không định mức do cựu học sinh tổ chức hội khóa kỷ niệm ngày ra trường ở các mốc 15, 20, 25, 30, 40 năm...

Các cựu học sinh thành đạt có điều kiện về tài chính và cựu học sinh là con cháu hội viên nhiệt tình tham gia. Một cựu học sinh khóa 1991 - 1994 tâm sự: Nhờ thầy cô mà khi vào đời em thành đạt trên đường lập nghiệp nhưng lại không có điều kiện gần gũi chăm sóc thầy cô khi vào tuổi nghỉ hưu. Biết Hội quan tâm giải quyết việc này nên chúng em coi việc góp quỹ “Nhớ về nguồn”

là nghĩa cử cần làm để tỏ lòng tri ân của trò cũ đối với thầy cô.

Qua hai kỳ đại hội, Hội đã biên tập 2 tập kỷ yếu. Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Lê Quý Đôn (1957 - 2017), kỷ yếu mang tên “Nhớ về mái trường yêu thương” được biên tập có sự đóng góp của thầy cô, trò xưa viết về những kỷ niệm khó quên trong những ngày tháng quên giảng dạy, học tập góp phần làm rạng rỡ truyền thống mái trường mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động và 1 Huân chương Độc lập.

Vi trách nhiệm với nhà trường và quê hương, đất nước

Dù bị hạn chế về nhiều mặt do hội viên tuổi cao sức yếu, Hội vẫn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của Trường. Ngoài việc phát hiện những mặt tốt hoặc những tiêu cực của học sinh ở địa bàn cư trú phản ánh về Trường, các hội viên với sự gương mẫu của mình trong đời sống là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Những đóng góp của CGC, cựu học sinh với Trường đều hướng về những việc làm và những công trình mang ý nghĩa giáo dục. Phần lớn các khóa khi

tổ chức kỷ niệm ngày của những mốc thời gian 20, 25, 30, 35, 40 năm... ra trường đều có quà tặng học sinh nghèo vượt khó học tốt đang học tập tại Trường. Khóa học 1981 - 1984 nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra trường đã ban giao công trình tượng đài Lê Quý Đôn đúc bằng đồng đặt trên bệ đá nguyên khối của nhà trường; khóa học 1986 - 1989 nhân dịp kỷ niệm 25 năm ra trường đã đầu tư kinh phí nâng cấp hệ thống cống trường thị xã trên 200 triệu đồng. Đặc biệt, Công trình phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà bác học Lê Quý Đôn, các thầy cô đã qua đời, học sinh là liệt sĩ được cựu học sinh một số khóa cùng Hội CGC nhà trường phối hợp xây dựng hoàn thành cuối năm 2016.

Về trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, nhiều hội viên tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức xã hội ở địa bàn cư trú như bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ hội khuyến học, hội người cao tuổi, giảng dạy cơ sở giáo dục ngoài công lập, trung tâm học tập cộng đồng... Nhà giáo Nguyễn Kim Thịnh tham gia hoạt động “Tình thì công ý thức” chữa bệnh miễn phí cho đồng nghiệp và bà con phường; nhà giáo Đào

Mái nhà chung ấm tình đồng nghiệp

Đông Hưng là huyện đầu tiên thành lập hội cựu giáo chức (CGC) sau Đại hội Hội CGC tỉnh lần thứ nhất (năm 2007). Năm 2008, tất cả 44 xã, thị trấn đều có tổ chức hội với hơn 2.000 hội viên.

Trong phong trào thi đua “4 tốt” do Hội CGC Việt Nam phát động và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội đã làm tốt công tác chỉ đạo xây dựng mô hình ở xã Đông Sơn và nhân rộng tới các địa phương trong huyện. Về phát triển hội viên, Đông Sơn đã thu hút 100% CGC từ những người tham gia dạy bình dân học vụ, là chiến sĩ diệt đói, xóa nạn mù chữ thời kỳ đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giáo viên danh dự thời kháng chiến chống Pháp đến giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên viên giáo dục các cấp, các bậc mầm non, tiểu học, THCS, chuyên nghiệp, đại học... ở khắp mọi miền Tổ quốc về nghỉ chế độ tự hội dưới mái nhà chung. Hội đã góp phần đổi mới quê hương: cả ba trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia. Tại Đại hội Hội CGC tỉnh lần thứ nhất, sau khi nghe báo cáo của Hội, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội CGC Việt Nam đánh giá: Hội CGC xã Đông Sơn có nhiều kinh nghiệm quý, có những điểm đáng chú ý thể hiện tinh thần trách nhiệm, uy tín của CGC với địa phương.

Ngoài việc chỉ đạo xã Đông Sơn, Huyện hội còn xây dựng một số điển hình từng mặt hoạt động. Cụ thể như phong trào khuyến học, khuyến tài của xã Đông La, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của thị trấn Đông Hưng, phong trào xây dựng quỹ hội, chăm sóc đời sống hội viên của xã Đông Động, phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Đông Phong. Là tổ chức nghề nghiệp nên công tác xã của phong trào là xây dựng tình đồng nghiệp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Để có kinh phí hoạt động, ngoài sự hỗ trợ của chính quyền xã, thị trấn, Hội đã xây dựng quỹ tình nghĩa. Phần ủng hộ từ con cháu hội viên và học sinh cũ thành đạt là chủ yếu. Đến nay có 42 trong 44 cơ sở hội lập quỹ tình nghĩa, nhiều nhất là xã Đông Động có trên 100 triệu đồng. Nhờ quỹ này mà hàng năm Hội tổ chức mừng thọ hội viên vào tuổi 70, 75, 80, 85, 90... và chúc thọ hội viên từ 80 tuổi trở lên, thăm hỏi hội viên ốm đau, tiễn biệt hội viên qua đời. Hội CGC các xã Hồng Việt, Hồng Châu, Đông Vinh, Liên Giang, Phú Châu... làm tốt công tác này. Hầu hết cơ sở hội đều có câu lạc bộ thơ, tổ chức in thơ, bình thơ, biểu diễn văn nghệ tự biên tự diễn. Nhiều hội viên có thơ in trong tập “Mục đồ” của Tỉnh hội và “Tấm lòng nhà giáo” của Trung ương Hội như các nhà giáo Bùi Đức Riễn, Nguyễn Thế Huỳnh, Lương Quý Phước... Tại hội diễn văn nghệ của Hội CGC tỉnh, Đông Hưng là đơn vị được xếp loại A, nhiều cá nhân được tặng giải cao. Hàng năm, Huyện hội còn tổ chức thăm hỏi hội viên cao tuổi và hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào dịp tết Nguyên đán. Đến nay, Đông Hưng đã tổ chức trọng thể lễ trao 544 kỷ niệm chương của Trung ương Hội CGC Việt Nam cho cán bộ, hội viên trong toàn huyện.

Về công tác khuyến học, khuyến tài, ngoài việc làm nòng cốt trong các tổ chức gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, nhiều cơ sở hội còn kết hợp chặt chẽ với nhà trường xây dựng nền nếp học tập, trao thưởng cho học sinh giỏi vào dịp tổng kết năm học...

Đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới tiêu biểu có Hội CGC các xã Trọng Quan, Đông Phong, Đông Xuân đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng để bê tông hóa đường nông thôn. Hội viên toàn huyện đã đóng góp 1.344 ngày công và 1,979 tỷ đồng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới.

Về việc tham gia công tác đảng, chính quyền ở địa phương, toàn huyện có 36 nhà giáo được bầu vào chi ủy, 438 hội viên là cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội xã, thôn. Có thể nói, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng các hội viên vẫn tích cực trong phong trào “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”, góp phần làm giàu đẹp quê hương và nêu gương cho con cháu noi theo. Tổng kết 5 năm xây dựng cơ sở hội vững mạnh, toàn huyện có 38 đơn vị đạt chuẩn “Đơn vị hội cơ sở vững mạnh” được Hội CGC Việt Nam cấp giấy chứng nhận. Hội CGC huyện Đông Hưng trở thành mái nhà chung ấm tình đồng nghiệp, xứng với bằng khen Hội CGC Việt Nam trao tặng.

PHƯƠNG VINH (Hội Cựu giáo chức tỉnh)

Vinh cùng các con phát tâm công đức xây dựng chùa Minh Sơn (Hưng Hà) 30 triệu đồng và tài trợ làm đường giao thông trục thôn quê nhà 200 triệu đồng; nhà giáo Lâm Bảo Thắng cùng con cháu góp 10 triệu đồng xây dựng nông thôn mới ở Vũ Thư...

Có thể nói, các hoạt động trong thời gian qua của Hội CGC Trường THPT Lê Quý Đôn đã thể hiện sự nghĩa tình và trách nhiệm.

LÂM BẢO THẮNG (Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Trường THPT Lê Quý Đôn)

